

บางประเด็นว่าด้วยกุนฐติวิติรุ

[ไทย – Thai – تايلاندي]

ฝ่ายวิชาการเว็บ อัล-มุสลิม

แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน, รุสดี การ์รีสา

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

ที่มา : เว็บไซต์อัลมุสลิม <http://www.almoslim.net>

2013 - 1434

IslamHouse.com

مسائل في دعاء قنوت الوتر

« باللغة التايلاندية »

اللجنة العلمية في موقع المسلم

ترجمة: صافي عثمان، رشدي كاريسا

مراجعة: صافي عثمان، رشدي كاريسا

المصدر: <http://www.almoslim.net> موقع المسلم

2013 - 1434

IslamHouse.com

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

บางประเด็นว่าด้วยกุนุตวิติร

ประเด็นที่หนึ่ง หุกุมการกุนุตในละหมาดวิติร

บรรดาอุละมาอ์มีความเห็นตรงกันว่ามีบัญญัติให้อ่านกุ
อาอ์กุนุตในละหมาดฟัจญ์รฺ(ละหมาดศุบหฺ)เมื่อมี อัน-นะวาซิด
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นเกิดขึ้น (ดู อัลฮัซล อัล-มะดารีค
ของ อัล-กัษนาวีญ์ 1/303) ส่วนในกรณีอื่นๆ นั้นพวกเขา
มีความเห็นที่ขัดแย้งกัน ซึ่งจะขอสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นของกุน
ุตในละหมาดวิติรเท่านั้น ความเห็นในประเด็นนี้แตกออกเป็นสี่
ทัศนะด้วยกัน ดังนี้

ทัศนะที่หนึ่ง มักรฺฮฺที่จะให้อ่านกุนุตในละหมาดวิ
ติร นี่คือทัศนะที่รู้จักแพร่หลายในมัซฮับมาลิกีย์ พวกเขาอ้างว่า
ไม่มีรายงานยืนยันจากสุนนะฮฺว่าให้อ่านกุนุตในละหมาดวิติร
แต่ที่ปรากฏในสุนนะฮฺก็คือให้อ่านในละหมาดศุบหฺเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นเท่านั้น อัล-หาฟิซ อิบน์ ญะญ์รฺ ได้
กล่าวไว้ใน อัล-ตัลคิศ (ตัลคิศ อัล-หะบีรฺ 2/18) ว่า อัล-ค็อลลาล

ได้รายงานจากอะหมัดว่า ไม่มีรายงานที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลย แต่ที่มีปรากฏก็คือเป็นแบบอย่างการกระทำของท่านอุมัร ซึ่งท่านเคยอ่านกนูตในขณะที่อิบนุ คุซัยมะฮฺ ได้กล่าวว่า ฉันไม่เคยจำว่ามีรายงานที่ยืนยันได้จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับการอ่านกนูตในละหมาดวิตฺร (ดู เศาะฮี้หฺ อิบนุ คุซัยมะฮฺ 2/151)

ทัศนะที่สอง สนับสนุนให้อ่านกนูตวิตฺรในช่วงครึ่งหลังของเดือนเราะมะฎอนเท่านั้น เป็นรายงานที่เล่าจากท่านอะลีและอุมัยยฺ บิน กะอับ (ดู อัล-มุหนีย์ 1/820) และจากอัซ-ซุฮรี (รายงานโดยอับดุลรอซซากในอัล-มุศ็อนนัฟ 3/121) และเป็นทัศนะที่อิบนุ วัษฎฺ รายงานจากอิมามมาลิก (ในอัล-อิซติซการ 5/166) เป็นทัศนะของอิบนุ นาฟิอฺจากมัซฮับมาลิกีย์ (อัลฮัล อัล-มะดารีค ของ อัล-กัซนาวี 1/303) และเป็นทัศนะที่แพร่หลายในมัซฮับซาฟิอี (ดู อัล-มััจญ์มูฮฺ ของอัน-นะวะวี 4/15) เป็นทัศนะที่อิมามอะหมัดระบุไว้อย่างชัดเจนเมื่ออบู ดาวูดได้ถามท่านว่า การอ่านกนูตให้อ่านตลอดทั้งปีหรือไม่? ท่านตอบว่า ได้ถ้าท่านต้องการ, อบู ดาวูดถามต่อไปว่า อะไรที่ท่าน

เลือกเป็นการส่วนตัว? ท่านตอบว่า สำหรับฉัน ฉันจะไม่กนูตน
นอกจากในครั้งหลังที่เหลือของเดือนเราะมะฎอน เว้นแต่เวลาที่
ฉันละหมาดหลังอิมามที่อ่านกนูตฉันก็จะกนูตพร้อมกับเขาด้วย
(มะสาอิด อะห์มัด ของอบู ดาวูด 66) บรรดาผู้ที่เห็นด้วยกับ
ทัศนะนี้ยังอ้างหลักฐานที่รายงานจากอิบนุ อุมัร ซึ่งบันทึก
โดยอิบนุ อบี ชัยบะฮ์ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง (ใน อัล-
มุศ็อนัฟ 2/98)

ทัศนะที่สาม สุนัตให้อ่านกนูตวิติรในเดือนเราะ
มะฎอนเท่านั้น ไม่รวมเดือนอื่นๆ ทัศนะนี้เป็นการอธิบายอีก
แง่หนึ่งในมัซฮับมาลิกีย์และชาฟีอีย์ (ดู อัล-มััจญ์มูอฺ 4/15)

ทัศนะที่สี่ สุนัตให้อ่านกนูตวิติรทุกคืนตลอดทั้งปี
เป็นรายงานจากอิบนุ มัสอูด และอิบรอฮีม อัน-นะเคาะอีย์ (อัล-
มุฆนีย์ 1/820) เป็นความเห็นหนึ่งของมัซฮับหะนะฟีย์ (บะดาอิด
อัศ-เศาะนาอิด 1/273) เป็นคำอธิบายอีกแง่หนึ่งของมัซฮับชาฟี
อีย์ (อัล-มััจญ์มูอฺ 4/15) และเป็นความเห็นหนึ่งที่รายงานจากอิ

มามอะห์มัดด้วย (อัล-อินศอฟ ของ อัล-มัรดาเวีย 2/270) บรรดา
ผู้ที่มีความเห็นกับทัศนะนี้อ้างถึงรายงานต่างๆ ดังนี้

หะดีษที่หนึ่ง หะดีษของอัล-หะซัน บิน อะลีเย์ เล่าว่า
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนให้ฉันอ่าน
ถ้อยคำบางอย่างในกุนทุตอิรฺ คือ

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ،
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ،
إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

(บันทึกโดย อะห์มัด ใน อัล-มุสนัด 1/200, อับู ดาวูด หมายเลข
1425 และท่านก็เจียบเฉยไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ, ฮัต-ติรมิซียี
หมายเลข 464 ท่านบอกว่าเป็นหะดีษหะซัน, อัน-นะสาอียี
3/248, อิบน์ มาญะฮฺ 1/199, อัล-ฮาकिม 3/172 ท่านบอกว่า
เศาะฮี้หฺตามเงื่อนไขของอัล-บุคอรีเย์และมุสลิม, อัช-ชัยละอียี ได้
อ้างถึงอัน-นะวาเวียว่าท่านได้วินิจฉัยสายรายงานหะดีษนี้ว่า
เศาะฮี้หฺ ใน นัศบ์ อัร-รอยะฮฺ 2/125, เซคอะห์มัด ซากิรฺ ได้
วินิจฉัยว่าเศาะฮี้หฺ ใน ตะหีกิก อัล-มุสนัด หมายเลข 1718, อัล-
อัลบานียีได้วินิจฉัยว่าเศาะฮี้หฺ ใน อัล-อิรฺวาทฺ 2/172 แต่สำนวน
ที่เพิ่มขึ้นมาว่า ในกุนทุตอิรฺ นั้นเป็นการเพิ่มที่ ซาซฺ (ผิดแผก

แปลกไปจากรายงานของคนอื่นๆ) เพราะเป็นรายงานที่อบู อิศ
หากและญุส ลูกชายของท่านได้รายงานจากบุรียัด มันไม่ได้
ถูกรายงานโดยซุบะฮะจากบุรียัด ซึ่งซุบะฮะนั้นมีความ
น่าเชื่อถือกว่าพ่อลูกทั้งสองคน เช่นนี้แหละคือการอธิบาย
ของอิบนุ คุชัยมะฮฺ ในตำราอัศ-เศาะฮีหฺของท่าน 2/152 ดู
เพิ่มเติมได้จาก ริสาละฮฺ ฟิ อะห์กาม กิยามิลลัยล์ ของอัล-อุ
ลวาน 45)

หะดีษที่สอง หะดีษของอุบัยยฺ บิน กะอูบ์ เล่าว่า ท่านน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลิม ได้กนูตในละหมาดวิตฺร (บันทึก
โดยอบู ดาวูด หมายเลข 1427, อัน-นะสาอีย์ 1/148, อิบนุ
มาญะฮฺ หมายเลข 1182, อัล-อัลบานีย์ ได้กล่าวว่า เป็นหะดีษ
หะสัน ใน อัล-อิรวัฮ์ 2/167)

หะดีษที่สาม มีรายงานยืนยันจากการปฏิบัติของเศาะ
หาบะฮฺบางท่าน เช่นท่านอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ตามที่ได้อ้าง
แล้วจากบันทึกของอิมามอะหฺมัด

ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือ การอ่านกนูตในวิตฺรนั้นเป็น
สุนนะฮฺ เพราะมีรายงานยืนยันจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ เพียงแต่

ไม่ต้องอ่านบ่อย การละทิ้งไม่อ่านกนูตนั้นให้เยอะกว่าการอ่านมัน โดยอ้างถึงรายงานของอิบนุ อุมร์ ที่บอกว่ามีบัญญัติให้อ่านกนูตในช่วงครึ่งหลังของเดือนเราะมะฎอนเท่านั้น

ประเด็นที่สอง ช่วงขณะไหนให้อ่านกนูต?

บรรดานักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันออกเป็นสามทัศนะ คือ

ทัศนะที่หนึ่งให้อ่านก่อนรูกูอ เป็นรายงานจากท่านอุมร์, อะลี, อิบนุ มัสอูด, อับู มูซา, อัล-บะรอธ บิน อาซิบ, อิบนุ อุมร์, อิบนุ อับบาส, อะนัส และอุมร์ บิน อับดุลอะซีซ (ดู อัล-มััจญ์มูอฺ 4/24, อัล-มุขนียฺ 1/821) เป็นทัศนะของมัชฮับมาลิกีและหะนะฟี (อัล-มุขนียฺ 1/821) ทัศนะนี้อ้างถึงรายงานของอับดุลเราะห์มาน บิน อับซา เล่าว่า ฉันได้ละหมาดศุบหฺตามหลังท่านอุมร์ บิน อัล-ค็อฏฏอบ และฉันก็ได้ยินท่านอ่านดุอาอ์ก่อนรูกูอว่า “อัลลอฮุมมะ อียยากะ นะอูบุด ... จนจบ” (บันทึกโดยอัล-บัยฮะกี 2/210, อัล-อัลบานียฺได้วินิจฉัยว่าเศาะฮีหฺ ในอัล-อิรวาอ์ 2/271) และยังได้อ้างถึงหะดีษมัรฟูอ์อีกหลายหะดีษซึ่งทั้งหมดมีสายรายงานที่อ่อนทั้งสิ้น (ดู อัล-มััจญ์มูอฺ 2/24)

ทัศนคติสอง ให้อ่านหลังจากรูกุอ เป็นรายงานที่เล่า โดยอิบнул มุนชิรุ จาก อับู บักรุ อัศ-ศิดดีก, อุมัรฺ, อะลีเย์ และ อุบัยเย์ เราะวะฎิยัลลอฮุอันฮุม และจากสะอีด บิน ญุบัยรุ ด้วยเช่นกัน เป็นทัศนคติที่เศาะฮิหฺ(ยืนยันถูกต้อง)จากมัซฮับชาฟีอียฺ (อัล-มุฆนียฺ 1/821, อัล-มััจญ์มูอฺ 4/24) และเป็นความเห็นแง่หนึ่งในมัซฮับหันบะลียฺด้วย (อัล-ฟุรูก 2/171)

ทัศนคติสาม สุนัดให้อ่านหลังรูกุอ แต่อนุญาตให้อ่านก่อนรูกุอได้ เป็นความเห็นของอัยยูบ อัศ-สุคตียานียฺ (อัล-มััจญ์มูอฺ 2/24) เป็นความเห็นที่เศาะฮิหฺ(ยืนยันถูกต้อง)ในมัซฮับหันบะลียฺ (อัล-ฟุรูก 2/171, อัล-มุฆนียฺ 1/821)

สาเหตุที่มีทัศนคติแตกต่างกันเช่นนี้อันเนื่องมาจากไม่มีรายงานที่เศาะฮิหฺในเรื่องดังกล่าวนี้เลย ทัศนคติที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือ อนุญาตให้กนูตทั้งก่อนและหลังรูกุอได้ โดยกียาสเปรียบเทียบจากกนูตนาซิดะฮฺในละหมาดฟัรฎู โดยมีรายงานยืนยันจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าท่านได้กนู

ตก่อนที่จะรุกราน (อบู ดาวูด ในกิตาบ อัล-เศาะลาฮฺ บรรพการ
กนูตในวิดิรฺ หมายเลข 1427, อัน-นะสาอียฺ 1/148, อิบน์
มาญะฮฺ ใน อิกอมะฮฺ อัล-เศาะลาฮฺ บรรพว่าด้วยกนูตก่อนรุกราน
หมายเลข 1182, อัล-บัยฮะกีฮฺ 2/38 จากอุบัยยฺ บิน กะอูบ
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และอัล-อัลบานียฺได้กล่าวว่าเศาะฮิหฺ ใน อัล-
อิรวาอฺ) เช่นเดียวกับที่มีรายงานว่าท่านนบีกนูตหลังรุกราน (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีฮฺ ใน อัล-มะฆอซีฮฺ บรรพสงครามอัล-เราะฎิอ
หมายเลข 4089, มุสลิมใน อัล-มะสาอิด บรรพสนับสนุนในกนู
ตในละหมาดทุกประเภท หมายเลข 677 และ 604 จากอะนัส
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) แต่ที่ให้ทำบ่อยกว่าก็คือให้อ่านหลังจากรุกราน
เสร็จแล้ว

และถ้าหากว่าจะอ่านกนูตก่อนรุกราน ก็ให้เริ่มหลังจาก
อ่านสุเราะฮฺเสร็จ โดยไม่ต้องกล่าวตักบีรฺแต่อย่างใด (อัล-มุฆตือ
ของ เชคอัล-อุษัยมีน 4/26)

**ประเด็นที่สาม การเริ่มต้นกนูตด้วยการสรรเสริญสุดดี
อัลลอฮฺ**

บรรดาอุลละมาอ์มีความเห็นต่างกันว่า การกนูตนั้นให้
เริ่มด้วยการกล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ - สรรเสริญศดุตีอัลลอฮุก่อน
หรือว่าให้เริ่มด้วยสำนวนตามที่มีปรากฏในรายงานของอัล-หะ
สัน บิน อะลีญ์ เราะะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลย นั่นคือสำนวนที่ว่า “อัล
ลอฮุมมะฮฺดุตีนี ฟี มัน ฮะดัยต์...” ? ซึ่งแบ่งออกเป็นสองทัศนะ
ดังนี้

**ทัศนะที่หนึ่ง สุนนะฮฺก็คือไม่ต้องเริ่มด้วยการ
สรรเสริญศดุตีอัลลอฮุก่อนแต่อย่างใด** พวกเขาอ้างด้วย
เหตุผลต่างๆ อาทิ

- หะดีษของอัล-หะสัน บิน อะลีญ์ เราะะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่
กล่าวถึงสำนวนของดุอาอ์กนูตว่า “อัลลอฮุมมะฮฺดุตีนี ฟี มัน
ฮะดัยต์...” ซึ่งไม่ได้ระบุว่าท่านนบีสอนให้หะสันเริ่มด้วยการ
สรรเสริญศดุตีอัลลอฮุก่อนที่จะอ่านดุอาอ์นี้แต่อย่างใด ดังนั้น
มันจึงชี้ให้เห็นว่าไม่มีบัญญัติให้ต้องเริ่มต้นด้วยการศดุตีในการ
อ่านกนูต

- ไม่มีรายงานยืนยันจากท่านนบีนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ว่าท่านเริ่มกนูตด้วยการศดุตีก่อน

- กฎุตเป็นนิบาตะสุแบบเตาก็พียะสุ คือต้องรอยืนยัน ปฏิบัติตามหลักฐาน จะต้องไม่มีการปฏิบัตินอกจากด้วยวิธีการ ที่มีบัญญัติจากอัลลอฮฺเท่านั้น ดังนั้น ความเห็นที่ว่าให้เริ่มด้วยการสวดก่อนนั้นจำเป็นต้องมีหลักฐานเฉพาะมายืนยัน สนับสนุน และปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานใดๆ มายืนยัน เหมือนกับดุอาอ์อื่นๆ ที่ใช้อ่านในละหมาด เช่น ดุอาอ์ระหว่างสองสุญูด เป็นต้น

ทัศนะนี้เป็นทัศนะที่เชคอัब्ดุลอะซีซ บิน บาซ เห็นชอบตามนั้นด้วย (พะตาวา บิน บาซ 4/293)

ทัศนะที่สอง แท้จริงแล้วสุนนะฮ์นั้นให้เริ่มอ่านกฎุตด้วยการกล่าวสวดอัลลอฮฺก่อน นี่เป็นความเห็นของมัซฮับหั่นบะลีย์ ซึ่งพวกเขาอ้างหลักฐานต่างๆ เช่น

- หะดีษของพะฎอลละฮฺ บิน อุบัยดฺ เล่าว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ยินชายคนหนึ่งขอดุอาอ์ในละหมาดแต่ไม่ได้เริ่มด้วยการกล่าวสวดอัลลอฮฺและไม่ได้กล่าวเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนบีจึงกล่าวว่า “คนผู้นี้รีบร้อนเกินไป เมื่อใดที่พวกท่านขอดุอาอ์ ให้เขา

เริ่มด้วยการสดุดีและยกย่องพระผู้อภิบาลของเขาก่อน จากนั้นก็ให้เศาะละวาตแก่นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วจึงขอดุอาอ์ตามที่เขาค้นพบ

- หะดีษของอับดุลเราะหฺมาน บิน อับซาล เล่าว่า ฉันได้ละหมาดตามอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะวะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในละหมาดศุบหฺ ท่านได้อ่านดุอาอ์หลังจากอ่านสุเราะฮฺสุเรีจก่อนที่จะรุกูว่า

اللَّهُمَّ إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللَّهُمَّ إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع من يكفرك.
(รายงานโดยอัล-บัยฮะกีญ แต่อัล-อัลบานีญ มีทัศนะว่าเป็นหะดีษฏาะอ็ีฟ ดู อัล-อิรวัฮฺ 2/271)

อิหม่ามอะหมัดได้กล่าวว่า ให้อ่านด้วยดุอาอ์ของอุมัรฺ “อัลลอฮุมมะ อีนนา นัสตะอีนุกะ ...” และดุอาอ์ของอัล-หะสัน “อัลลอฮุมมะฮฺ ดีนี ฟีมัน ฮะดัยต์ ...” (ดู อัล-อินศอฟ 2/171)

- เพราะว่าโดยหลักการดั้งเดิมแล้ว การขอดุอาอ์นั้นต้องเริ่มด้วยการสดุดีอัลลอฮฺและการเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก่อน

ทัศนะนั้นเป็นทัศนคติที่เซคมุหัมมัด บิน อุษัยมีน เห็นชอบตามนั้นด้วย และน่าจะเป็นทัศนคติที่ใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุด เพราะหลักฐานต่างๆ ที่มีน้ำหนักกว่า วัลลอฮุอะอฺลัม

ประเด็นที่สี่ การขอคู่อำกุนุตด้วยเสียงที่เป็นจังหวะและท่วงทำนอง

สิ่งที่มีบัญญัติสำหรับผู้ขอคู่อำกุนุตก็คือ ให้ขอด้วยคู่อำกุนุตที่เป็นสำนวนกระชับและไม่เกินขอบเขตในการขอคู่อำกุนุต ดังนั้น จึงสมควรที่ผู้ขอคู่อำกุนุตต้องพยายามมุ่งเน้นกับคู่อำกุนุตที่มีปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮ์ของท่านนบี หรือคู่อำกุนุตที่มีสำนวนกระชับอื่นๆ และถือว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าจะเพิ่มคู่อำกุนุตอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในรายงานถ้าหากว่าปลอดจากสิ่งที่ฟิงระวังและควรหลีกเลี่ยง และไม่พยายามอ่านแบบมีจังหวะท่วงทำนองและทำเสียงสูงต่ำจนเกินขอบเขตในการขอคู่อำกุนุต เหมือนกับเราที่เห็นผู้คนที่ทั้งหลายได้ทำขึ้นมาในอิบาอะฮ์นี้ การขอคู่อำกุนุตนั้นแต่เดิมให้ขอด้วยอาการสงบเสียงม่นอบน้อมโดยไม่ต้องเสแสร้งหรือแก้งทำให้มากจนเกินเลย

อัล-กะมาล บิน อัล-ฮัมมาม ได้กล่าวว่า “สิ่งที่ผู้คน ทั้งหลายคุ้นชินกันในยุคนี้ ด้วยการลากเสียงยาวในการขอดุอาฮ์ การเปล่งเสียงดังและเน้นเสียงจนเกินเลยเพื่อแสดงให้เห็นถึง ท่วงทำนองเป็นจังหวะจะโกลง ซึ่งไม่ใช่ภาพแห่งการฟื้นฟูอิบาดะฮ์ แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ตอบรับดุอาฮ์ ทว่า มันเป็นการกระทำที่มีแนวโน้มว่าจะถูกปฏิเสธมากกว่าด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวและการไม่ได้รับสิ่งที่ดีงาม” (พัยฎ อัล-เกาะดีรุ 1/229) ท่านยังกล่าวอีกว่า “ฉันไม่เห็นว่าการขอดุอาฮ์ เป็นท่วงทำนองเหมือนที่บรรดานักอ่านในปัจจุบันทำกันอยู่นั้น จะเป็นพฤติกรรมที่ออกมาจากผู้ที่เข้าใจความหมายของดุอาฮ์ และการวิงวอนขอ การกระทำแบบนี้ไม่ได้เป็นสิ่งอื่นเลย นอกจากเป็นการทำเล่นๆ ประเภทหนึ่งเท่านั้น เพราะลองสมมุติดูในความเป็นจริงว่า ถ้าเกิดเขาจะขออะไรสักอย่างจาก พระราชาหรือกษัตริย์สักคน แล้วเขาก็ขอโดยทำเสียงเป็นจังหวะ ขึ้นลงสูงต่ำเหมือนทำนองร้องเพลง แน่อนเขาจะถูกมองว่า กำลังเหยียดหยามและทำเป็นเล่นอยู่ เพราะการวิงวอนขอ นั้นเป็นที่แห่งการนอบน้อมไม่ใช่ที่แห่งการขับขานทำนอง”

ในหนังสือ ตศฮีหุ อัด-ดูอาห์ ของเชคบักรุ อญู ชัยคุด หน้า 83 ท่านได้กล่าวว่า “ท่านจะได้ยินดูอาห์กุนุตของอิมามบางคนในเราะมะฎอน ด้วยเสียงที่ดังมาก แล้วยังมีการทำเสียงต่ำเสียงสูงตามแต่ช่วงจังหวะของดูอาห์ มีการเกินเลยในการหน่วงเสียง ขับทำนอง ออกเสียงตามตัจญีวีดและตัจรีล ประหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังอ่านสุเราะฮ์ใดสุเราะฮ์หนึ่งจากอัลกุรอานอยู่ ทั้งนี้เพื่อเรียกอารมณ์ความรู้สึกของบรรดามะอ์มูมและทำให้พวกเขาต้องเปล่งเสียงร้องให้ดังระงม”

ท่านยังกล่าวในหน้า 469 อีกว่า “การทำเสียงเป็นทำนอง ทำจังหวะ ขับขาน โหยหวนและลากยาวในการขอดูอาห์นั้นเป็นสิ่งที่มุ่งร้ายอย่างร้ายแรง คำนกับสภาพที่ต้องนอบน้อมการวิงวอนและการแสดงตนเป็นบ่าว พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความอึดอัด หลงตัวเอง และสะสมจำนวนคนชอบและผู้ติดตาม แท้จริงแล้วบรรดาอูลมะมาห์ทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็ห้ามเรื่องนี้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นใครที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาได้เป็นอิมามละหมาด และได้อ่านกุนุตในวิดิรุ จงพยายามแก้ไขเจตนาให้ดี ให้กล่าวขอดูอาห์ด้วยเสียงปกติ ด้วยความนอบน้อมและอ่อนน้อมด้วยใจจริง ให้พ้นจากการกระทำที่

เกินเลยที่ได้กล่าวไปแล้ว หลีกเลี่ยงการเสแสร้งที่ทำให้หันเห
ออกจากการยึดโยงกับอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลของเขา”

ส่วนใหญ่แล้วการทำจังหวะและทำนองในการขอดุอาอ์
นั้นมักจะต้องทำด้วยเสียงที่ตั้ง ในอดีตการอ่านดุอาอ์ด้วยเสียง
ดังนั้นถูกเรียกว่า “อัด-ตักลีศ” ซึ่งอูละมาอ์สมัยก่อนต่างก็ปฏิเสธ
การกระทำนี้ (อัล-หะวาดิษ วะ อัล-บิตะอู ของ อัล-ญูรอญญีซี
หน้า 155 อ้างใน บิตะอู อัล-กูรออ์ ของเชคบักรุ อิบู ซัยดุ หน้า
15-16 และตัสฮีหฺ อัด-ดุอาอ์ หน้า 82)

แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้าม
และปฏิเสธไม่ให้บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านยกเสียงดังเวลาขอ
ดุอาอ์ เช่นที่มีปรากฏในหะดีษของอับู มูซา เราะฎียัลลอฮุอันฮุ
เล่าว่า ครั้งหนึ่งเราได้เดินทางร่วมกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เวลาที่เราเดินขึ้นเนินเขาเราก็จะยกเสียงตักบีรฺจน
ดังไปทั่ว ท่านจึงกล่าวกับเราว่า “ผู้คนที่ทั้งหลาย ฟังผ່อนปรนต่อ
ตัวพวกท่านเองด้วยเกิด เพราะพวกท่านไม่ได้วิงวอนขอต่อผู้ที่หุ
หนวกหรือคนเฝ้า แต่แท้จริงแล้วพวกท่านกำลังวิงวอนขอกับ
พระองค์ผู้ทรงได้ยินและใกล้ชิดพวกท่านยิ่ง พระองค์ที่พวกท่าน

วิงวอนขอให้นั้นทรงใกล้ชิดพวกท่านมากกว่าคอบของสัตว์พาหนะพวกท่านเสียอีก”

อิบนิญญุร็อยญญี กล่าวว่า “มักอูซุที่จะยกเสียงดัง การเรียกอย่างโหยหวนและตะโกนเวลาขอคูอาห์ แต่ที่เป็นคำสั่งให้ทำก็คือ ให้ขอคูอาห์ด้วยความนอบน้อมและเจียมตน” (ดู ตัฟสีรุฮ์ อัล-ฎะวะฮีย์ 10/249 และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จาก พระตาวา ฮัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮุ 15/19, อัล-มััจญี มุอฺ ของ อัน-นะวะฮีย์ 8/136)

อัล-อะลูลีฮ์ ใน ตัฟสีรุฮ์ อัล-มะฮานีย์ 8/139 ได้กล่าวว่า “ท่านจะเห็นคนในยุคของท่านมากมายที่ใช้เสียงดังตะโกนขอคูอาห์ โดยเฉพาะในมัสยิดใหญ่ๆ จนกระทั่งเสียงดังระงมไปทั่ว เสียงดังจนทำให้หูอื้อ พวกเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังรวมสองบิวดอะฮุเข้าด้วยกันอยู่ คือ บิวดอะฮุในการขอคูอาห์และยังทำบิวดอะฮุนี้ในมัสยิดอีกด้วย”

ส่วนประเด็นการอ่านคูอาห์ให้ดังทำยาคล้องจองแต่ละท่อนเป็นจังหวะนั้น บรรดาสะลัฟรังเกียจและห้ามที่จะให้ทำอย่างนั้นด้วย ซึ่งอันนี้หมายถึงการมุ่งเน้นจนเกินปกติ (ถ้าเป็นจังหวะคล้องจองปกติโดยไม่เสแสร้งแก้งทำก็ถือว่าไม่เป็นไร –

ผู้แปล) อิบนุ อับบาสได้กล่าวแก่อิกริมะฮุตามที่มีระบุในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีห์ว่า “พึงระวังการลงท่ายแบบคลั่งจองในการขอดูอาห์ จงหลีกเลี่ยงมันเสีย เพราะแท้จริงฉันอยู่ในสมัยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลิมและเศาะหาบะฮฺของท่าน พวกเขาไม่เคยทำสิ่งนี้ สิ่งที่พวกเขาทำก็คือหลีกเลี่ยงไม่ทำอย่างนั้น”

การแสรังทำจังหวะให้ลงท่ายคลั่งจองนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดูอาห์ไม่ถูกตอบรับก็ได้ ดังที่อัล-กุฎฎีบียได้กล่าวไว้ในตัฟซีร์ของท่าน (7/226) ตอนที่ท่านพูดถึงประเภทต่างๆ ของการเลยขอบเขตในการขอดูอาห์ว่า “หนึ่งในจำนวนประเภทต่างๆ ของมันก็คือ การขอดูอาห์ที่ไม่มีในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ด้วยการเลือกสรรประโยคที่เป็นโคลงและถ้อยคำที่คลั่งจองซึ่งได้ไปพบเจอมาจากแผ่นกระดาษในหนังสือที่เหน็บเล่ม โดยไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีแหล่งอ้างอิงรับรอง แล้วก็ทำให้จำนวนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเวลาขอดูอาห์ และละทิ้งดูอาห์ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลิม ได้เคยใช้วิงวอนขอทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้ดูอาห์ไม่ถูกตอบรับ”

อัล-หาฟิซ อิบนุ หะญูรฺ ได้กล่าวไว้ในฟัตหุลบารีย์ (8/148) ว่า “การเลยขอบเขตในการขอดูอาห์นั้น เห็นได้จากการ

ยกเสียงเกินความจำเป็น หรือขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตาม
บทบัญญัติศาสนา หรือขอในสิ่งที่เป็นบาป หรือขอด้วยสิ่งที่ไม่
ปรากฏในหลักฐาน โดยเฉพาะการขอสิ่งที่มีรายงานบอกว่า เป็น
การขอที่น่ารังเกียจ เช่น การมุ่งเน้นให้ลงท้ายแบบคล้องจองเกิน
ปกติ และละทิ้งสิ่งที่ถูกสั่งใช้ให้ขอ”

การพยายามให้ลงท้ายคล้องจองจนเกินพอดีในดุอาอ์
นั้น อาจจะทำให้ผู้ขอดุอาอ์นำตัวบทดุอาอ์ที่คิดขึ้นมาเองมาใช้
วิงวอนขอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้านกับสุนนะฮฺจากท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ท่านได้สอนให้เลือกสรรดุอาอ์ที่กระชับหรือ
ที่เรียกว่า *ดุอาอ์ญามิอุ ... วัลลอฮุอะอฺลุ้*

ประเด็นที่ห้า หุกุมการเจาะจงตัวบุคคลในดุอาอ์กนูต

เดิมทีนั้นหลักในการอ่านดุอาอ์กนูตอิมามจะอ่านกนูต
ด้วยบทดุอาอ์ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในลักษณะที่ครอบคลุมกว้างๆ
ส่วนการอ่านดุอาอ์กนูตในรูปแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล
นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน

รูปแบบที่หนึ่ง การเจาะจงกลุ่มๆ หนึ่งจากบรรดา
ผู้ปฏิเสธ(กาเฟร)ในดุอาอ์กนูตอันเนื่องมาจากความโหดร้าย

ทารกคนที่กลุ่มนั้น ๆ ได้ปฏิบัติในการต่อต้านอิสลาม การดูอาอีในลักษณะเช่นนี้นั้นได้มีบัญญัติอนุญาตให้กระทำได้ เนื่องจากได้มีรายงานจากท่านนบี คืออัลลิลลอฮฺอะลัยฮิวัสสลัอม ท่านได้ดูอาอีลักษณะเช่นนี้ว่า

«اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سَيْنِينَ كَسَيْنِ يَوْسُفَ»

"โอ้อัลลลอฮฺ โปรดลงโทษอย่างหนักแก่พวก มุฎ็อรฺ โอ้อัลลลอฮฺ โปรดทำให้พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งเหมือนกับความแห้งแล้งที่ได้ประสบในสมัยนปีเยซุฟ"

และมีรายงานจากท่าน อุมัรฺ เราะอะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ว่าท่าน ได้อ่านดูอาอีกุนุตไว้ดังนี้

.. «اللَّهُمَّ الْعَن كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَدِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلَزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ»

"โอ้อัลลลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวกัศมีร์ ซึ่งปฏิเสธไม่เชื่อฟังบรรดาเราะสุลของพระองค์ และต่อต้านบรรดาระสูล(มิตรสหายผู้ทรงคุณธรรม)ของพระองค์ โอ้อัลลลอฮฺขอพระองค์ทรงทำให้คำพุดของพวกเขาขัดแย้ง

กัน โปรดทำให้เท่าของพวกเขาสิ้นไหว และโปรดลงโทษทัณฑ์
บนพวกเขา ซึ่งพระองค์ไม่ทรงละมันจากบรรดาผู้อธรรม“
(บันทึกโดย อับดุลรอซซซาก ใน อัล-มุศ็อนนัฟ หมายเลข 4969)

**รูปแบบที่สอง เจาะจงตัวบุคคลโดยการกล่าวชื่อ
ของเขาในบทดุอาอ์** เช่นนี้ก็เป็นที่ยอนุญาตเช่นเดียวกันในกรณี
ที่จำเป็น ทัศนะนี้เป็นทัศนะของญุมฮูร (ทัศนะส่วนใหญ่) ซึ่งขัด
กับทัศนะของออบู หะนีฟะฮฺ มีรายงานจาก ท่านอะนัส และออบู
สุร็อยเราะฮฺ กล่าวว่

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاتِهِ شَهْرًا : «اللَّهُمَّ أَنْجِ
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْعَةَ،
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ
اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِينِي يُوسُفَ» متفق عليه.

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทำการอ่านดุอาอ์นี้
หลังการรุกูในละหมาดของท่านตลอดหนึ่งเดือนว่า “โอ้อัลลอฮฺ
ขอทรงโปรดให้อัยยาซบินอาบิร่อบือ อัลวะลีดบินอัลวะลีด สะ
ละมะฮฺบินอิฮาม และบรรดา ผู้ศรัทธาที่อ่อนแอได้รับความ
ปลอดภัยไว้ อัลลอฮฺ โปรดลงโทษอย่างหนักแก่พวก มุฎ็อรฺ (เป็น

ชื่อของเผ่าหนึ่งในสมัยท่านนบี แต่เมื่อใช้อ่านจริงๆ ให้ระบุชื่อศัตรูในปัจจุบันแทน) ใ้ อัลลอฮฺ โปรดทำให้พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งเหมือนกับความแห้งแล้งที่ได้ประสบในสมัยนบี ยูซุฟ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีห์และมุสลิม)

และจากท่านอบู สุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าว ว่า “แท้จริงเมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมต้องการที่จะขอดุอาอ์ให้กับใครคนหนึ่งท่านจะกนูดหลังรูกูอ...” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีห์)

ท่าน อิบน์ อุบัยบะฮฺ ได้จัดหัวข้อหนึ่งในหนังสือ อัล-มุค็อนนัฟของ ท่าน ว่า เรื่อง “การขานชื่อชายคนหนึ่งในกนูด” อัล-ฮิรอกี๊ ได้วิจารณ์ในหนังสือ ฎ็อรุหฺ อัล-ตัชรีบ ระหว่างที่ท่านได้กล่าวถึงประโยชน์จากหะดีษที่รายงานจากท่านอบู สุร็อยเราะฮฺ รุฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า “ลำดับที่ 5 ในหะดีษดังกล่าว เป็นหลักฐาน(หักล้าง)ต่ออบู หะนีฟะฮฺในการที่ท่านได้ห้ามไม่ให้มีการดุอาอ์โดยการเจาะจงให้กับบุคคลๆ หนึ่งหรือเจาะจงกลุ่มๆ หนึ่งในละหมาด ซึ่งอุละมาอ์ส่วนใหญ่ได้เห็นต่างจากเขา โดย

เห็นว่าอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ ด้วยกับหะดีษบทนี้และหะดีษอื่นๆ ที่เศาะฮี้หฺ”

รูปแบบที่สาม การที่อิมามได้ขอดุอาอ์ด้วยการเจาะจงเฉพาะมะอ์มูมที่มาร่วมละหมาดตามหลังเขาเท่านั้น เช่น อิมามได้ขอดุอาอ์โดยการกล่าว “โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงให้อภัยแก่บรรดาผู้มาละหมาด(ณ ที่นี้) หรือ ให้แก่ผู้ที่มาละหมาดร่วมกับเรา ... เป็นต้น การขอเช่นนั้นก็เป็นที่ยกอนุญาต แต่จะให้ดีควรขอในลักษณะที่ครอบคลุมโดยรวม เช่น “โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงอภัยให้เรา และเมตตาเราด้วยเถิด ..” โดยให้เนียตขอให้กับมุสลิมทั้งหมด เป็นต้น

ข้อสังเกตคือ การขอดุอาอ์ในลักษณะของการเจาะจงตัวบุคคลที่มีบัญญัติให้กระทำได้นั้น ให้ทำในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นตามหะดีษต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว และไม่ได้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้กระทำตลอดเวลาหรือทุกกรณีในการละหมาด (ดู มัจญ์มูอฺ อัล-พะตาวา 23/109)

ประเด็นที่หก การกล่าว อามีน ในดุอาอ์ด้วยการออกเสียง ดัง

สิ่งที่ควรกระทำคือ การกล่าว อามีน ในจุดที่เหมาะสม บางคนกล่าวอามีนตลอดเวลาไม่ว่าอิมามจะกล่าวอะไรโดยไม่แยกแยะว่า ส่วนไหนที่เป็นดุอาอ์และส่วนไหนที่เป็นเคาะบ์ร (สำนวนการเล่าที่ไม่ใช่การขอ) มะอ์มูมควรที่จะแยกแยะให้ออกในสิ่งที่เขาได้ยินจากการดุอาอ์ของอิมาม แล้วให้กล่าวอามีนในจุดที่ควรจะกล่าว และให้เจียบไว้ในส่วนที่ควรจะเจียบ ท่าน มุอาซุ อัล-กอรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านเป็น เคาะหาบะฮ์รุ่นเล็ก (ศิษย์อุมัยรฺเคาะหาบะฮ์) ท่านอุม์รฺได้ใช้ให้ท่านเป็นอิมามละหมาด ตะรอวีหฺ ท่านได้กล่าวในดุอาอ์กนูตว่า اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ “โอ้อัลลอฮฺ เกิดฝนแล้งแล้ว” ผู้คนที่เป็นมะอ์มูมก็กล่าวว่าอามีน หลังจากทีเสร็จจากการละหมาด ท่านก็กล่าวว่า

قلت: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ فقلت: آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون: آمين.
ความว่า ฉันได้กล่าวในดุอาอ์กนูตว่า โอ้อัลลอฮฺ ได้เกิดฝนแล้งแล้วพวกท่านก็กล่าวอามีนกระนั้นหรือ? พวกท่านน่าจะฟังสิ่งที่ฉันได้กล่าวให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยกล่าวกันว่า “อามีน” ! (เรื่องนัอีล-มิรวะชียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ มุคตะศ็อรฺ กิยามุลลัยลฺ)

และสิ่งที่ได้บัญญัติไว้ในการกล่าว อามีน จากดุอาอ์ที่ นอกเหนือจากฟาติหะฮฺในเวลาละหมาดนั้น คือ การกล่าวอามีน ด้วยเสียงที่เบา เพราะการกล่าวเช่นนั้นคือดุอาอ์หนึ่ง ที่มีความหมายว่า “โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ตอบรับเถิด” และสิ่งที่ได้บัญญัติให้กระทำในการดุอาอ์นั้นคือ การนอบน้อมและขอด้วยเสียงที่เบา อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: من الآية 55]

ความว่า : “เจ้าทั้งหลายจงวอนขอของคือภิบาลของพวกเขาเจ้า โดยอาการอันนอบน้อมและแผ่วเบาเถิด” (อัล-อะอฺรอฟ 55)

และเนื่องจากการขอด้วยเสียงเบา นั้นคือต้นแบบของการดุอาอ์ ซึ่งจะต่างจากการกล่าวอามีนในละหมาดหลังจากการอ่านฟาติหะฮฺที่บัญญัติไว้ให้มีการกล่าวด้วยการออกเสียงดังปรากฏจากหะดีษที่รายงานโดย วาฮิด บิน หุจญร์ ที่บันทึกโดยอบู ดาวูด กล่าววว่า

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ «عَبْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» [الفاحة: من الآية 7]، فقال: آمين ورفع بها صوته.

ฉันได้ยื่นท่านรอซูลุลลอฮฺ อ่าน "عَبْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"
แล้วท่านก็กล่าว อามีน ด้วยการออกเสียงที่ตั้ง” หะดีษบทนี้ อิบ
นุ หะญูร ได้กล่าวว่า สายรายงานถูกต้อง

ประเด็นที่เจ็ด หุกุมการอ่านดุอาอ์เคาะตัมอัลกุรอานใน การละหมาดตะรอวีหฺ

อุละมาอ์ได้มีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้สองทัศนะ

ทัศนะที่หนึ่ง มีบัญญัติให้ทำการเคาะตัมใน
ละหมาดตะรอวีหฺหรือวิตรุได้ มีรายงานจาก อีمامอะหมัด
รอฮีมะฮฺลุลลอฮฺ ซึ่ง อิบนุกุตามะหฺได้อ้างอิงในหนังสือของท่าน
(อัล-มุฆนีย์ 2/608) ท่านได้กล่าวว่า

ท่าน อัล-ฟิฏลุ บิน ซิยาต กล่าวว่า ฉันได้ถาม อับ
อับดิลลาฮฺ(อีمامอะหมัด บิน หันบัล) ฉันกล่าวว่า ฉันจะทำการ
เคาะตัมอัลกุรอาน โดยจะทำในละหมาดวิตรุหรือตะรอวีหฺดี ?
ท่านกล่าวว่า จงกระทำมันในละหมาดตะรอวีหฺเถิดเพื่อที่มันจะ
เป็นดุอาอ์ให้กับเราในช่วงระหว่างการละหมาดทั้งสอง
(หมายถึงตะรอวีหฺกับวิตรุ) ฉันถามต่อไปว่า ฉันจะทำอย่างไรดี?
ท่านกล่าวว่า เมื่อท่านสิ้นสุดการอ่านอัลกุรอานในอายะฮฺ

สุดท้ายแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นก่อนจะทำการรุกรูคู และจงขอคูอาอิให้กับพวกเราขณะที่เราอยู่ระหว่างการละหมาดแล้วยืน(ขอคูอาอิ)ให้นาน ฉันถามต่อไปว่า ฉันจะคูอาอิด้วยสิ่งใด? ท่านกล่าวว่า ขอคูอาอิตามที่ท่านปรารถนา ท่านอัล-ฟิฏลุก็กล่าวว่า แล้วฉันก็ปฏิบัติตามที่เขาได้แนะนำ โดยมีเขายืนอยู่ข้างหลังและขอคูอาอิในลักษณะที่ยืนพร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้น

และท่าน หันบัล ได้กล่าวว่า ฉันได้ยินอะหัมัดกล่าวในคูอาอิเคาะตัมอัลกุรอานว่า เมื่อท่านเสร็จจากการอ่านสุเราะฮ์ฮุอัน-นาส ก็ให้ยกมือทั้งสองของท่านในการคูอาอิก่อนทำการรุกรูคู ฉันกล่าวถามเขาว่า ท่านอ้างสิ่งนี้จากไหนหรือ? เขาตอบว่า ฉันเห็นชาวมักกะฮ์ปฏิบัติเช่นนี้ และท่านสุฟยาน บิน อุยัยนะฮ์ได้กระทำอย่างนี้พร้อมกับพวกเขา ณ มักกะฮ์

ท่านอัล-อับบาส บิน อับดุลอะซีม กล่าวว่า และเช่นนี้แหละเราได้พบเห็นผู้คนจากบัศเราะฮ์และมักกะฮ์กระทำกัน และมีรายงานจากชาวมะดีนะฮ์เกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่บ้าง และมีการกล่าวถึงท่านอุษมาน บิน อัฟฟานในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ...
สิ้นสุดการอ้าง

ทัศนคติที่สอง มีบัญญัติให้กระทำการเคาะตัมอัลกุรอ่านหลังจากที่สิ้นสุดการอ่าน นอกเวลาละหมาดไม่ใช่ในเวลาละหมาด

1- ในส่วนของการบัญญัติเคาะตัมอัลกุรอ่านนอกเวลาละหมาดนั้น มีรายงานจากท่าน อะนัส บินมาลิก เราะวะฎียัลลอฮุอันฮุ ว่า “ปรากฏว่าเมื่อเขาได้สิ้นสุดการอ่านอัลกุรอ่าน เขาจะเรียกคนในครอบครัวมารวมกันแล้วทำการดุอาอ์” (บันทึกโดยอัด-ดารีมีญ์ ในอัล-สุนัน กิตาบความประเสริฐของอัลกุรอ่าน บรรพการเคาะตัมอัลกุรอ่าน 2/469)

2- ส่วนที่ไม่อนุญาตให้กระทำในเวลาละหมาดนั้น เนื่องจากไม่มีหลักฐานจากการปฏิบัติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม และรายงานการปฏิบัติต่างๆ นั้น ล้วนมาจากบรรดาสะลัฟบางท่านซึ่งการกระทำของสะลัฟไม่สามารถเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าเป็นสุนนะฮ์ได้ เพราะการเคาะตัมในเวลาละหมาดนั้นมีการระบุช่วงเวลาและตอนที่ชัดเจนว่าจะขอตรงไหน จึงจำเป็นต้องมีหลักฐานและแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม เพราะเรื่องอิบาดะฮ์เป็นเรื่องเตากีฟียะฮ์ (ห้ามกระทำเว้นแต่ด้วยหลักฐาน)

ทัศนคติที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดนั้น วัลลลอฮุอะอูลัม ก็คือ การอ่านดุอาอ์เคาะตัมนั้นไม่ได้เป็นบิตอะฮุแต่อย่างใด เนื่องจากปรากฏการณ์ปฏิบัติเช่นนี้จากบรรดาสะลัฟทั้งในเวลา ละหมาดและนอกเวลาละหมาด ส่วนผู้ที่เห็นว่าการดุอาอ์ เคาะตัมไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีนั้น ไม่สมควรที่เขาจะ แยกตัวเองออกมาจากอิมามเมื่อเห็นอิมามอ่านดุอาอ์เคาะตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดในมัสยิดอัล-หะรออม เพราะมัน จะนำพาไปสู่การขัดแย้งและแตกแยก ซึ่งการรวมอุมมะฮฺให้เป็น ปึกแผ่นบนทัศนคติที่มีน้ำหนักน้อยกว่านั้นย่อมดีกว่าให้แตกแยก บนทัศนคติที่มีน้ำหนักมากกว่า ซึ่งปรากฏว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้ละหมาดตามหลังท่านอูษมาน บิน อัฟ ฟาน บนการอธิษฐานที่ผิดอย่างชัดเจนของท่าน นั่นคือ การ ละหมาดปกติ ณ ทุ่งมินา ทั้งๆ ที่ท่านนบี ศ็อล็ลัลลอฮุอะลัย สะลัลัม ได้ละหมาดย่อ และตามด้วยท่านอับู บักรุ และท่าน อุมร์ุ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ (ก็ละหมาดย่อเหมือนกัน)

ประเด็นที่แปด การอ่านดุอาอ์กนูตเป็นระยะเวลาสั้น

บทดุอาอ์กนูตที่รายงานจากท่านนบี คืออัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนั้น เป็นบทดุอาอ์ที่
กระชับ ซึ่งหากท่านนำบทดุอาอ์ทั้งหมดนี้มาอ่านในเวลา
เดียวกันย่อมใช้เวลาไม่เกินห้านาที ขณะเดียวกัน ชาวสะลัฟไม่
เคยปรากฏว่าท่านเหล่านั้นรวมบทดุอาอ์ทั้งหมดมาอ่านในกนูต
เดียว ทว่าท่านเหล่านั้นจะสลับบทดุอาอ์ในการกนูตแต่ละครั้ง
ไปมา แต่ทุกวันนี้มีบางท่านอ่านกนูตนานเป็นครึ่งชั่วโมง
(ขออัลลอฮฺทรงชี้้นำพวกเขา) หรือในบางครั้งเวลาในการ
ละหมาดทั้งสิบเอ็ดรอกัณฑ์มารวมกันยังน้อยกว่าเวลาในการ
อ่านกนูตของอิมามบางคนเสียด้วยซ้ำ

ด้วยเหตุนี้ควรจะรวบรัดในการอ่านดุอาอ์โดยเลือก
อ่านบทดุอาอ์ที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ หรือที่มีความหมาย
ใกล้เคียงพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำเสียงคร่ำครวญมาก
เกินไปเพราะบรรดาสะลัฟต่างห้ามและเตือนในเรื่องนี้

และสำหรับผู้ที่ย่อนในด้านการใช้ภาษาก็ควรจะระวังใน
การแต่งหรือนึกบทดุอาอ์ขึ้นมาเอง เพราะบางคนได้อ่านบทดุ

อาร์ที่คิดขึ้นมาเองโดยหาฐู้ไม่ว่าบทดุอาร์ที่คิดมานั้นให้
ความหมายที่ไม่ดีแทนที่จะขอเรื่องดีต่อมะฮ์มูมกลับกลายเป็น
ขอเรื่องร้ายให้พวกเขา จนมะฮ์มูมบางคนถึงเลที่จะกล่าวอามีน
ในบทดุอาร์ที่ได้อ่านไปหรือไม่ จะกล่าวอามีนในแง่ที่คิดว่าอิมาม
มกล่าวไว้เพราะเจตนาดี หรือไม่กล่าวอามีนเนื่องจาก
ความหมายที่สื่อออกมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดี อัลลฮอฮูลมุสตะอาน

แปลจาก <http://almoslim.net/node/82425>